



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท (งานยุทธศาสตร์การพัฒนาปศุสัตว์) โทร. ๐๕๖-๔๗๖๕๙๗-๘

ที่ ขน ๐๐๐๘ / -

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา (รอบการประเมินที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ กรมปศุสัตว์ ได้มีหนังสือที่ กษ ๐๖๐๒/ว๖๑๔๓ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แจ้งกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารในสังกัดกรมปศุสัตว์ทุกหน่วยงาน ด้านการพัฒนาบุคลากร สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของข้าราชการ (ร้อยละ ๓๐) และพนักงานราชการ (ร้อยละ ๓๐) พร้อมแนวทางการดำเนินงานและการรายงานผลการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชาให้กรมปศุสัตว์ทราบตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด โดยการวางระบบการพัฒนาคัดกรองโครงการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ (Best Community of Practice) เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ความละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วยแล้ว นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร (รอบการประเมินที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และเกิดประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์การพิจารณาและเงื่อนไขที่กำหนด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา (โครงการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ) โดยผู้ที่เข้ารับการพัฒนาจะได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) โดยการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ (Best Community of Practice) ซึ่งมุ่งประสงค์ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถพัฒนาทักษะและสมรรถนะกระบวนการด้านการใช้เทคโนโลยีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานให้เกิดเป็นรูปธรรมและบรรลุวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดไว้ ตลอดจนเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็นบุคลากรต้นแบบของสำนักงานฯ ด้านการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีในความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถถ่ายทอดและเป็นพี่เลี้ยงให้กับบุคลากรรุ่นต่อไปได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อเสนอและข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติและลงนามในโครงการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ (รอบการประเมินที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบให้ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวข้างต้นตามที่เสนอ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวต่อไป รายละเอียดตามที่แนบพร้อมนี้แล้ว

(นายธนยศ นงบาง)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

(นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ)

ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท